

สพฐ.ปรับแนวพัฒนาครูเฟส2เอื้อครูมากขึ้น

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2560

**สพฐ.ย้ำหลักการอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร เฟส 2 หลักสูตรต้องผ่านสถาบันครูพัฒนา
ค่าลงทะเบียนต้องไม่เวอร์ หลักสูตรต้องมีคุณภาพจริง และ ครูไม่ต้องเดินทางไกล**

วันนี้(8 พ.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบครบวงจร

ซึ่งมีการจัดงบประมาณอบรมหรือคูปองให้แก่ครู ว่า สำหรับการจัดโครงการระยะที่ 2 มีหลักการที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ

1. การคัดเลือกหลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันครูพัฒนา ที่จะพิจารณาว่า หลักสูตรที่หน่วยจัดอบรมเสนอมา เป็นอย่างไร เป็นไปตามหลักวิชาการหรือไม่
เมื่อสถาบันครูพัฒนาพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้วก็จะส่งหลักสูตรนั้นมาที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งสพฐ.ก็จะพิจารณาโดยคณะกรรมการอีก 2-3 คณะ
เพื่อให้มั่นใจว่า หลักสูตรนั้น ๆ มีความเหมาะสมกับการนำมาพัฒนาครูอย่างแท้จริง
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า

เรื่องที่ 2. ค่าลงทะเบียนมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะไม่ว่าหน่วยจัดอบรมจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ
สพฐ.ก็ต้องอนุมัติภายใต้กรอบระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และที่สำคัญมาตรการประหยัดของ สพฐ. ซึ่งมีการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เพราะ สพฐ.มีภาระต้องดูแลครูกว่า 400,000 คน

เรื่องที่ 3. คุณภาพหลักสูตร ซึ่งจะมีการติดตามประเมินว่า หน่วยจัดได้ทำตามเงื่อนไขการจัดอบรมหรือไม่
โดย สพฐ.จะมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย
ผอ.และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และผู้แทนครูที่เข้ารับการอบรม มาช่วยกันประเมินว่า
สิ่งที่หน่วยจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสิ่งที่จัดอบรมเป็นอย่างไร
หากไม่ผ่านการประเมินและไม่ทำตามเงื่อนไขที่เสนอกับสถาบันครูพัฒนา
สพฐ.ก็จะแจ้งให้สถาบันครูพัฒนาเพิกถอนการอนุมัติหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเบิกเงินที่จัดอบรมได้
และ

เรื่องที่ 4 จะมีการกำหนดระยะทางในการเดินทางไปอบรมของครู โดยเบื้องต้นได้มีการหารือกันแล้วว่า
จะให้อยู่ในกลุ่มจังหวัด เพราะไม่อยากให้ครูเดินทางไกล ซึ่งนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้ว
อาจต้องเบียดบังเวลาราชการที่จะต้องอยู่กับเด็กได้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.27 น.](#)